

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH**  
**TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÒA LỢI**

*Hòa Lợi, ngày 4/4/2020*

**KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 04/2020**

**I. TRIỂN KHAI VĂN BẢN.**

Triển khai nhanh công văn 1087/UBND-KGVX, ngày 26/3/2020 của chủ tịch UBND Tỉnh Trà Vinh về việc cho HS THPT nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Công văn số 356/SGDDĐT-VP, ngày 26/3/2020 của sở GDĐT Trà Vinh về việc cho HS THPT nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Quyết định số: 138/QĐ-SGDĐT, ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc Ban hành Quy định về quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công văn số 873-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tập trung đợt cao điểm lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

**II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03/ 2020**

**1. Những mặt làm được**

Thực hiện tốt công tác vệ sinh khử độc phòng chống dịch bệnh cúm mới corona theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, Huyện và của Ngành.

Công tác trực nhà trường luôn được đảm bảo

Công tác giảng dạy được chú trọng nhiều hơn đối với khối 12. Công tác thao giảng, dự giờ, thi GVĐG, học trái buổi, phụ đạo ở khối 12 thực hiện đúng quy định, chương trình giảng dạy đúng theo kế hoạch, không có hiện tượng cắt xén chương trình

**2. Hạn chế**

Học sinh khi trở lại trường học chưa quan tâm nhiều trong học tập, giờ giấc chưa nghiêm túc, lược học sinh nghỉ học trong ngày còn nhiều (do dịch bệnh)

Công tác dạy học qua mạng trực tuyến, giao bài tập cho học sinh ở nhà chưa được thực hiện, một số GVBM ít quan tâm.

**III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2020**

**1. Công tác chính trị tư tưởng.**

Thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Gương mẫu trong công tác nhất là trong công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục giáo dục tốt cho học sinh nâng cao hơn ý thức học tập, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nội quy trường lớp, trong chấp hành về an toàn giao thông, trong phòng, chống dịch bệnh theo chỉ thị 16 của chính phủ

**2. Tổ chức, nề nếp.**

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh, địa phương các cấp và ngành.

Tất cả CBGV và HS thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn cơ quan đơn vị, không lơ là mất cảnh giác nhất là trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm công văn số: 359/SGDDĐT-VP, ngày 27/3/2020 V/v thực hiện chế độ hội họp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

### 3. Công tác chuyên môn.

Tăng cường triển khai và thực hiện việc dạy và học trực tuyến cho học sinh bằng các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và điều kiện học tập của học sinh (phần mềm VNPT E-Learning, 789.vn,...), đảm bảo giúp cho học sinh củng cố kiến thức đã học

Tổ trưởng CM và GVBM hướng dẫn cho học sinh tiếp thu kiến thức mới theo hướng dẫn điều chỉnh tinh giản nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quan tâm phổ biến lịch phát sóng ôn tập kiến thức cho học sinh trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; đồng thời có thể hướng dẫn các em học tập qua các Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương khác theo các môn học với khung giờ phát khác nhau thông qua Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo <http://moet.gov.vn> vào mục Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình.

Đối với GVCN, GVBM dạy K12; K9 hướng dẫn kỹ cho học sinh việc ôn tập qua các kênh thông tin trực tuyến, kênh phát sóng đài truyền hình như đã thông báo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, của lãnh đạo Ngành.

### 6. Đoàn thể và các hoạt động khác.

Giao công đoàn trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền các luật có hiệu lực năm 2020 đến tận cán bộ giáo viên.

Đoàn thanh niên và tổ xã hội tổ chức giảng dạy và tuyên truyền lịch sử đảng bộ huyện trước và sau 30/4/1975 đến GV và HS khi đủ điều kiện trở lại học tập trong năm 2020. Đoàn đội xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhà trường từ nay đến hết năm 2020 và những năm học tiếp theo.

BGH giao đoàn thanh niên thực hiện việc báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo công văn 362, ngày 27/3/2020 của sở GDĐT.

GVCN, GVBM các khối và đặc biệt là khối 12, 9 tăng cường liên hệ với học sinh qua các trang mạng để có hướng dẫn cụ thể cho học sinh trong việc học tập ở nhà

HIỆU TRƯỞNG